

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศ (เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙)
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ๑๑ ด้าน และหน่วยงานฝ่ายเลขานุการสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูป ๖ ด้าน รายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูปให้ มท. ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (สตร.สป.) จะได้ประมวลนำเสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบและเป็นข้อมูลต่อไป

บัดนี้ หน่วยงานในสังกัด มท. ที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการดำเนินงานของเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอประมวลผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๑. การสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยที่น่าสนใจ อาทิ การปฏิรูปด้านการเมืองมีการเสนอการปฏิรูปรวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง“การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม”โดยกรมการปกครอง รับข้อเสนอของ กมธ. ด้านการเมืองไปศึกษา วิเคราะห์เพื่อเตรียมการปฏิรูปการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาตามข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับการปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดินเห็นชอบแผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวแบบการบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การบริการประชาชนที่เป็นเลิศโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based Approach)” และแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของประเทศและการบริการประชาชนที่เป็นเลิศ ด้านการปกครองท้องถิ่นมีการเสนอการพัฒนาโครงสร้าง หน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ควรผลักดันให้มีการออกกฎหมาย โดยการเสนอกฎหมายของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ(๑)เสนอให้มีการเพิ่มช่องทางการค้าให้ SME ของไทย หากเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๔-๕ ดาว จะเพิ่มช่องทางการตลาด และศักยภาพอีกทางหนึ่ง(๒)การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมีการสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise:SE) (๓)การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันสามารถนำไปบูรณาการการบริหารจัดการระบบที่ดินของประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงานได้ และด้านสังคม (๑)โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ เน้นการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฐานข้อมูลการถือครองที่ดินในภาพรวมของประเทศให้มีมาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบันส่งผลต่อการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ และสามารถสนองตอบความต้องการด้านฐานข้อมูลที่ดินให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน (๒)การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเน้นการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน

และลดความเหลื่อมล้ำโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้อยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (๓) การปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการบริการประชาชนเป็นการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
สะดวกให้คนพิการและประชาชนทุกคนเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์ตลอดจนให้มีความพึงพอใจในการขอรับบริการ
และสร้างความเชื่อมั่นและวางใจในระบบราชการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๒. การสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูป ๖ ด้าน

ในการปฏิรูป ๖ ด้านของคณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุกด้าน แต่ผู้กำกับดูแล
และขับเคลื่อนเป็นหลักในแต่ละด้าน คือ รองนายกรัฐมนตรี ๖ ท่าน อาทิ รองฯ ประจินฯ ด้านการศึกษา
รองฯ สมคิดฯ ด้านเศรษฐกิจ รองฯ วิษณุฯ ด้านกฎหมาย รองฯ ณรงค์ฯ ด้านสาธารณสุข รองฯ ประวิตรฯ
ด้านความมั่นคง รองฯ ธนะศักดิ์ฯ ด้านการท่องเที่ยว โดยทั้ง ๖ ด้าน กระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้ง
คณะทำงานรองรับไว้หมดแล้ว มีรองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าคณะทำงานในแต่ละด้าน

ฝ่ายเลขานุการฯ ของแต่ละด้านได้รายงานผลการดำเนินงานมาที่ มท. มีประเด็นที่น่าสนใจ
คือ **ด้านสาธารณสุข** ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ และบริการ
จัดการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในระดับพื้นที่และเร่งรัดกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ฝ่ายเลขานุการฯ (สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.) ขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูป
ประเทศ ดังความข้างต้น และจะประสานคณะทำงานฯ จัดทำรายงานในทุกๆ เดือน โดยสามารถติดตามข้อมูลการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ทางเว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th)

ทั้งนี้ การดำเนินการของ สปท. และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้ง ๖ คณะ เป็นการประชุมร่วมกันมากขึ้น ในนามคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย
คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อพิจารณา
ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย จึงมีวัตถุประสงค์ให้ที่ประชุมได้รับข้อมูล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง